



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนในการประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยมีเงื่อนไขการลดพลังงาน ประเมินการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานทุกเดือน โดยให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของสำนักงาน และรายงานผลการใช้พลังงาน ผ่านระบบฐานข้อมูล www.e-report.energy.go.th นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง และเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน มีทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงานและมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม โดยร่วมแรงร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยใช้พลังงานสิ้นเปลือง ลด ละ เลิก การใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงได้ปรับปรุงมาตรการประหยัดพลังงานให้สอดคล้องตามแผนประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ได้ถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวสุซาดา สมสวนจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	มาตรการประหยัด
1	มาตรการประหยัดไฟฟ้า	<p><u>เครื่องปรับอากาศ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานเปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 15.30 น. ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.00 – 13.00 น. 2. หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทำงานเกิน 1 ชั่วโมง ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 3. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 4. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน 5. สำหรับห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณ 10-15 นาที และเมื่อเลิกการประชุมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดเครื่องปรับอากาศทันที <p><u>ไฟส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีคนทำงานในห้องทำงาน 2. เปิดไฟเฉพาะดวงที่จำเป็น 3. ปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 4. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 5. ปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที 6. การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ควรใช้อย่างประหยัดและกดพักเครื่องทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
2	มาตรการประหยัดน้ำมัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และตรวจเช็คสภาพรถยนต์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 2. ขับรถความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุด 4. ไม่ติดเครื่องยนต์เป็นเวลานานก่อนการเดินทาง และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน 5. กำหนดเวลาการส่งเอกสารให้แน่นอนโดยรวบรวมเอกสารไว้จัดส่งในคราวเดียวกันมากๆ 6. การเดินทางไปราชการคนเดียว ซึ่งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน และไม่มีสัมภาระรวมทั้งสถานที่ที่จะไปมีรถโดยสารประจำทางผ่าน ให้เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ที่ 3๕2 / 2564

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ประกาศใช้มาตรการประหยัดพลังงานตามมติ คณะรัฐมนตรี เพื่อให้การปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

1. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน

วันจันทร์	มอบหมายให้	นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
วันอังคาร	มอบหมายให้	นางกุศลิน นพบุญชลธิ์	ตำแหน่ง	ผอ.กองคลัง
วันพุธ	มอบหมายให้	นายณัฐกร จำยอม	ตำแหน่ง	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดี	มอบหมายให้	นางสาวน้ำทิพย์ ขอบใจ	ตำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม
วันศุกร์	มอบหมายให้	นางมนัสดา โสมทองกลาง	ตำแหน่ง	นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทน ผอ.กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. มาตรการประหยัดน้ำมัน มีหน้าที่คอยดูแลให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน

มอบหมายให้ นายพล ถนัดหมอ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
มอบหมายให้ นายอมรเทพ สานคล่อง ตำแหน่ง คนงาน

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวสุชาดา สมสวนจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง